

Số **1136**/TCTHADS-NV1

Hà Nội, ngày **14** tháng **4** năm 2023

V/v chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, Hệ thống THADS đã bám sát Chương trình trọng tâm, Kế hoạch công tác của Ngành, của đơn vị mình, triển khai đồng bộ các mặt công tác. Việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả tích cực, trong đó kết quả thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ¹; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có chuyển biến²; một số vụ việc giá trị lớn, phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, công tác THADS trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, tăng so với cùng kỳ, nhất là về tiền³; Kết quả của một số địa phương còn thấp⁴; Kết quả thi hành vụ việc tín dụng ngân hàng giảm so với cùng kỳ⁵; Vẫn còn sai sót, vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với một số nhóm việc, quy trình thi hành án (như: thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; quản lý thu, nộp tiền thi hành án); Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại một số cơ quan còn chưa sâu sát, quyết liệt, có nơi để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm thời gian dài, nhưng Lãnh đạo Chi cục, Cục không kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, khắc phục, dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc phát sinh trách nhiệm bồi thường, có trường hợp phải xem xét trách nhiệm hình sự. Quy trình kiểm tra đã được Tổng cục THADS quy định cụ thể, rõ ràng nhưng có nơi thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt (nhất là tự kiểm tra), v.v.

Những tháng cuối năm 2023 dự báo lượng việc và tiền phải thi hành án sẽ có xu hướng tăng; tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản trầm lắng... ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, kết quả công tác THADS 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng cơ quan THADS mở đọt cao điểm về THADS (với tinh thần khơi dậy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức, hoàn thành chỉ tiêu). Nội dung trọng tâm:

¹ Đạt 54% về việc và 26,29% về tiền, tăng 4,81% về việc, 4,45% về tiền so với cùng kỳ.

² Đạt 36% về việc, 33,37% về tiền, tăng 1,39% về việc và 12,18% về tiền.

³ Tăng 1,3% về việc và 13,1% về tiền.

⁴ Về việc: Bình Phước, Đà Nẵng, Tây Ninh...; Về tiền: Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Nam...

⁵ Giảm 2,35% về việc; giảm 2,61% về tiền, trong khi các việc loại này chiếm đến 41,45% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc.

1. Toàn Hệ thống THADS bám sát định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Chương trình trọng tâm công tác THADS năm 2023 của Bộ Tư pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Đối với Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh:

2.1. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2023, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phân tích làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp phù hợp cho từng nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chạy theo thành tích, bỏ qua quy trình, thực hiện trái quy định của pháp luật, bảo đảm tổ chức cưỡng chế THADS khi đã thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật.

2.2. Tập trung chỉ đạo:

a) Đối với án đang thi hành: Tập trung kiểm tra 100% hồ sơ đang tổ chức thi hành của từng Chấp hành viên. Việc kiểm tra phải có phiếu kiểm tra (kết quả kiểm tra có ký xác nhận của người kiểm tra, phê duyệt của Lãnh đạo Cục), hướng khắc phục sai phạm (nếu có), dự kiến kế hoạch thực hiện thời gian tới. Trường hợp hồ sơ chậm thực hiện thì phải khắc phục ngay. Nếu cố tình vi phạm thì kiểm điểm xử lý nghiêm (trường hợp đến mức kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật, nếu không đáp ứng yêu cầu thì miễn nhiệm Chấp hành viên).

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Cục trưởng về kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên đối với án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong; định kỳ tổng hợp gửi báo cáo về Tổng cục THADS theo quy chế báo cáo. Thống kê chính xác vụ việc loại này, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp nhằm kéo giảm, thu hẹp dần lượng việc chuyển kỳ sau, nghiêm cấm tình trạng “quên việc, bỏ hồ sơ”. Phân công Lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả tổ chức thi hành án của các Chi cục phụ trách. Thời gian hoàn thành trước 30/4/2023.

Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên tại các Chi cục (hoàn thành trước 30/4/2023). Cục trưởng thành lập các đoàn công tác để đi đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ các Chi cục thực hiện. Tổng hợp kết quả đợt cao điểm về nội dung này trước 30/5/2023, gửi về Tổng cục trước 15/6/2023.

Trên cơ sở báo cáo của các Cục, Tổng cục sẽ nghiên cứu, thẩm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp đơn vị kết quả đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, lượng việc chuyển kỳ sau còn nhiều và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp bỏ hồ sơ, không tác nghiệp hoặc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan của Chấp hành viên. Xem xét trách nhiệm đối với Cục trưởng nếu buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm, tồn tại, yếu kém.

b) Đối với án chưa có điều kiện thi hành: Kiểm tra rà soát chính xác án chưa có điều kiện tại Cục. Rà soát kỹ các điều kiện để xác định án chưa có điều kiện, bảo đảm phân loại chính xác 100%. Các trường hợp phân loại chưa chính xác thì

rà soát, điều chỉnh, thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp cố tình làm không đúng thì xử lý nghiêm. Thực hiện xong trước 30/4/2023.

Đối với các vụ việc thuộc diện chủ động, thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, chỉ đạo Chấp hành viên định kỳ xác minh điều kiện thi hành án theo quy định. Tuyệt đối không được để tình trạng án chưa có điều kiện thì không tác nghiệp. Trường hợp phát hiện đương sự có tài sản phải tổ chức thi hành ngay. Đối với các vụ việc đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, cần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức tự kiểm tra tại Chi cục như tại Cục (hoàn thành trước 30/4/2023).

c) Đối với các vụ việc đưa vào sổ theo dõi riêng: Tiến hành kiểm tra chính xác tổng số việc, số tiền đưa vào diện theo dõi riêng tại đơn vị, bảo đảm việc đưa vào sổ theo dõi riêng được thực hiện đúng 100% theo quy định. Cập nhật diễn biến thường xuyên đối với loại án này. Tiến hành công khai và chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện tác nghiệp theo quy định; các trường hợp biến động, thay đổi thì cần điều chỉnh ngay. Định kỳ hàng tháng, Cục trưởng chỉ đạo thống kê, cập nhật kỹ đối với loại án này, khi đưa vào sổ theo dõi riêng cần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thường xuyên kiểm sát, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức tự kiểm tra tại Chi cục như thực hiện tại Cục (hoàn thành trước 30/4/2023).

d) Đối với án đã thi hành xong: Thực hiện kiểm tra rà soát, đưa vào lưu trữ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Nghiêm cấm tình trạng án chưa thực hiện xong đã đưa vào lưu trữ.

2.3. Đối với một số nhiệm vụ chuyên môn cụ thể:

a) Đối với những vụ việc thụ lý mới, vụ việc hoàn trả tạm ứng án phí, hoàn trả giấy tờ cho đương sự, xử lý vật chứng, tài sản, phải ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, phân công Chấp hành viên nghiên cứu hồ sơ, có kế hoạch giải quyết án ngay từ đầu, không để kéo dài.

Đối với những vụ việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cần xác định ưu tiên tập trung chỉ đạo đối với những địa bàn có lượng án nhiều, những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc trên 20 tỷ đồng và 3 năm chưa thi hành xong cần có kế hoạch cụ thể, tổ chức thi hành dứt điểm để nâng cao kết quả thi hành của loại việc này trong 6 tháng cuối năm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị, ưu tiên hàng đầu của toàn hệ thống.

Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc tiếp nhận các khoản tiền, tài sản của phạm nhân do Trại giam, Trại tạm giam chuyển, không để tồn đọng theo đúng chỉ đạo của Tổng cục THADS.

b) Đối với công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, nghiêm cấm “thông đồng, câu kết” với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản quá cao hoặc quá thấp không phù hợp với giá thị trường. Yêu cầu:

+ Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản; thực hiện rà soát chặt chẽ quy trình thủ tục THADS, hồ sơ pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá (*nhất là hồ sơ pháp lý liên quan đến người thứ 3; tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tài sản của hộ gia đình; tài sản chung của vợ chồng; tài sản doanh nghiệp; cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; tài sản hình thành trong tương lai; đất nông nghiệp; các tài sản theo quy định người mua phải kèm theo điều kiện; tài sản gắn liền với đất thuê có thời hạn, v.v*), dự liệu trước khả năng phải bán giao được tài sản, không tùy tiện bán cho xong, cho được mà không lường trước hậu quả. Hồ sơ chưa đúng, chưa đủ quy trình, thủ tục thì chưa tiến hành đấu giá. Cục trưởng, Chi Cục trưởng phải kiểm soát chặt chẽ nội dung này. Nếu để xảy ra các sai phạm thì Chấp hành viên và Thủ trưởng cơ quan THADS cùng chịu trách nhiệm.

+ Thực hiện nghiêm quy định về đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấm điểm, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án (ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS). Nghiêm cấm việc chưa hết thời gian thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đã thực hiện việc chấm điểm và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Nội dung thông báo bán đấu giá tài sản cần nêu rõ ràng, cụ thể về diện tích, vị trí thửa đất... để đảm bảo việc đăng tải công khai, minh bạch thông tin về tài sản đưa ra bán đấu giá. Cục trưởng phân công 01 công chức kiêm nhiệm hằng ngày truy cập và theo dõi mục Thông báo công khai việc đấu giá tài sản, Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn mình được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử THADS và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện những bất thường, sai phạm trong công tác này.

c) Đối với các vụ việc đã bán đấu giá thành cần lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc, để sớm bàn giao dứt điểm cho người mua trúng đấu giá. Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để giải quyết dứt điểm. Quyết tâm giảm dần số lượng các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

d) Đối với việc thu, chi tiền thi hành án, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số

4057/TCTHADS-NV1 ngày 02/12/2022; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với công tác quản lý tài chính; thường xuyên, đột xuất kiểm tra quỹ tiền mặt, kiểm tra việc gửi tiết kiệm, gửi kho bạc, đảm bảo việc gửi tiền đúng quy định, không để xâm tiêu tiền thi hành án.

2.4. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị.

2.5. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm của Bộ Tư pháp năm 2023; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm trong hệ thống THADS năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 về kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong phạm vi lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được giao quản lý (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).

2.6. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2023 của Tổng cục THADS, của từng đơn vị, trong đó chú trọng và tăng cường công tác tự kiểm tra, phúc tra trong nội bộ hệ thống một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, nhằm hạn chế vi phạm, thiếu sót xảy ra, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Trường hợp kiểm tra, tự kiểm tra không nghiêm túc, mang tính hình thức, để bỏ lọt vi phạm, sai phạm, Tổng cục sẽ xem xét trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm tra.

Thời gian hoàn thành tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo về Tổng cục THADS chậm nhất là ngày 15/5/2023.

2.7. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chủ động phòng ngừa trên cơ sở khuyến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (về những hành vi, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm), Thanh tra Bộ, của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm, thiếu sót (nếu có) trong: cưỡng chế kê biên, giao bảo quản tài sản THADS; các quy định về giải thích bản án; việc tạm giao quản lý tài sản cưỡng chế kê biên trong quyết định cưỡng chế, kê biên; vi phạm các quy định về thông báo trong thi hành án; việc phân chia tài sản hộ gia đình, tài sản chung; vi phạm quy định về giao quyết định chưa có điều kiện thi hành cho UBND cấp xã nơi người phải THADS cư trú để niêm yết; không thông báo cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sau kê biên; thu tiền về thi hành án không gửi đúng nơi quy định mà gửi ngân hàng hoặc sử dụng trái phép, các nội dung khác đã được Tổng cục

THADS quán triệt bằng văn bản, các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn, Hội nghị sơ kết, tổng kết.

2.8. Thực hiện đầy đủ các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc phải bồi thường nhà nước trong THADS (từ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đến kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo). Đối với những vụ việc có vi phạm có thể dẫn đến nguy cơ phải bồi thường nhà nước, Thủ trưởng cơ quan THADS chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục vi phạm, hậu quả kịp thời để giảm thiểu thiệt hại; xử lý nghiêm các vi phạm và thực hiện đầy đủ việc hoàn trả cho ngân sách nhà nước theo quy định.

2.9. Trên cơ sở nội dung này, Cục trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng tổ chức thực hiện bài bản (kế hoạch được gửi về Tổng cục THADS và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp).

3. Đối với Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan THADS nêu tại điểm 1 và 2 của Công văn này (trừ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền riêng của Cục trưởng).

4. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục:

4.1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan THADS địa phương, chủ động nắm bắt tình hình về những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện những địa bàn có kết quả thi hành án chưa đáp ứng yêu cầu hoặc quá trình tổ chức thi hành án có vi phạm, thiếu sót, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro phát sinh trách nhiệm bồi thường để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải pháp tháo gỡ khó khăn; đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, thiếu sót.

4.2. Các đơn vị được phân công tham mưu Lãnh đạo Tổng cục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2023) tập trung tại một số địa phương có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn; kết quả chỉ tiêu về việc, về tiền đạt thấp; tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác hạn chế; địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng, giá trị thi hành án lớn; việc tổ chức thi hành án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, công tác phối hợp tại địa phương; dễ xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm; hạn chế trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết... Thành phần nòng cốt là các đơn vị thuộc Tổng cục THADS (trường hợp cần thiết có thể huy động nguồn từ các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ). Thực hiện ngay trong tháng 4 và tháng 5/2023.

Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với cơ quan THADS địa phương do Lãnh đạo Tổng cục phụ trách địa bàn trực tiếp thực hiện⁶ (theo Quyết định phân công công tác của Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng).

⁶ Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham mưu cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 tham mưu cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 tham mưu

4.3. Chủ động duy trì và có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Tổng cục, Bộ để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của Tổng cục, của hệ thống THADS, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và trong hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các cơ quan THADS địa phương.

5. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

6. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục quan tâm, nắm chắc, nắm sát tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của những địa bàn được phân công phụ trách, trong đó, chú trọng đến những địa bàn còn nhiều tồn tại, kết quả đạt thấp để có chỉ đạo kịp thời hoặc làm việc trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan THADS trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện..

Công văn này triển khai đến Chi cục THADS cấp huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để t/h);
- Công TTĐT của Tổng cục THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, NV1.



Nguyễn Quang Thái